



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สำนักงานเลขานุการกรม โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๘๐๕๐ ต่อ ๕๑๐๒
ที่ กค.๐๙๐๑/๒๒๓๕ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการกรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒

เรียน ปลัดกระทรวงการคลัง (ผ่านรองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน)

ตามที่กระทรวงการคลัง ได้มีบันทึก ที่ กค. ๐๒๑๑/ว. ๔๙ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ ได้แจ้งยกเลิกการรายงานผลการดำเนินการ กรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ตามรูปแบบและวิธีการรายงานเดิม และได้ขอให้หน่วยงานต่างๆ จัดทำรายงานเป็นรายเดือน ตามที่ได้แจ้งในการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำรายงานฯ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) นั้น

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ขอเรียนว่า ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ สบน. ไม่มีเรื่องกล่าวหาข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ทั้งนี้ ได้จัดทำรายงานข้อมูลเรื่องกล่าวหาข้อร้องเรียนฯ ตามแบบรายงานที่กำหนด (เอกสารแนบ) และได้จัดส่งแบบรายงานฯ ทางอีเมลล์ : acoc.mof@gmail.com ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากชอบด้วยดำริ ขอได้โปรดมอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นางสาวพิมพ์เพ็ญ ลัดพลี)

รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รักษาการในตำแหน่ง
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ



แบบสรุปรายงานผลการดำเนินการ
กรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการคลัง
รายงานเมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒

- หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
 หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
 หน่วยงานมีความคืบหน้าการดำเนินการในเรื่องร้องเรียนเดิม

สรุปผลการแจ้งข้อมูล จำนวน เรื่อง ดังนี้

ลำดับ	เลขที่เรื่อง	การแจ้งข้อมูล		หมายเหตุ
		รับใหม่	ความคืบหน้า	
รวม				

เจ้าหน้าที่ สบน. : นางสาวเบญจวรรณ มีไชย นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 นางสุมาลี โตเป้า เจ้าพนักงานธุรการ
โทรศัพท์ ๐๒ ๒๖๕ ๘๐๕๐ ต่อ ๕๑๐๒
โทรสาร ๐๒ ๒๗๓ ๙๑๖๗